



# สรุปข่าวรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

## การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)

วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา เกียกกาย นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) โดยมี นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลิตเปลี่ยนทำหน้าที่ประธานการประชุม

ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้วประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

### (๑) กระทู้ถาม

(ไม่มี)

### (๒) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

#### ๒.๑ รับทราบรายงานประจำปี ๒๕๖๑ ของกองทุนการออมแห่งชาติ

ตามที่กระทรวงการคลังดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนทุกเพศทุกวัย ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง โดยเน้นการส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้สามารถจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. ซึ่งมีจุดมุ่งหมายสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม สร้างหลักประกันที่มั่นคงให้ชีวิตยามชราของประชากร ที่มีอาชีพอิสระ หรืออยู่นอกระบบบำเหน็จบำนาญของรัฐ ให้ได้มีโอกาสรับสวัสดิการจากภาครัฐอย่างทั่วถึง โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ เพื่อร่วมกันสร้างความมั่นคงด้านการออม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและประเทศชาติสืบต่อไป

สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ โดยฝากข้อสังเกตถึงความจำเป็นในการแยกกองทุนออกเป็นหลายประเภท เพราะอาจเกิดปัญหาซ้ำซ้อนในการออมเงิน สนับสนุนให้จัดทำข้อมูลให้โปร่งใสโดยใช้มาตรฐานเดียวกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และตั้งเป้าหมายการออมให้เป็นเงินสะสมต่อปีเพื่อลดความเสี่ยงของสภาพคล่องในกองทุน และรณรงค์เชิญชวนประชาชนให้มามีส่วนร่วมสร้างแรงจูงใจในการออมเงิน พิจารณายุทธศาสตร์ในการลงทุนของ กอช. โดยแก้ไขกฎหมายให้มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น

จากนั้น นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ได้ตอบชี้แจงต่อที่ประชุมว่า กอช. ได้วางพื้นฐานการเข้าถึงสมาชิกเพิ่มมากยิ่งขึ้น และได้ลงพื้นที่ทั่วประเทศโดยมุ่งเน้นให้ทุกหมู่บ้านมีการออมเงินกับ กอช. อีกทั้งยังบูรณาการให้สมาชิกส่งเงินอย่างต่อเนื่อง โดยจะให้เงินสมทบเป็นช่วงอายุ และจะปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีความโปร่งใส สมาชิกสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามที่สมาชิกฯ ได้ให้คำแนะนำ

๒.๒ รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินสำหรับปี ๒๕๕๙ ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการจัดทำงบประมาณของ กสทช. ที่สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพในการใช้จ่าย ควรมีการแก้ไขกฎหมาย ในการหักค่าธรรมเนียมจากใบอนุญาตประกอบกิจการ เพื่อให้เข้าการคลังโดยตรง โดยไม่ผ่าน กสทช. และแก้ไขกฎหมายในการจัดทำงบประมาณของ กสทช. ที่ให้อำนาจสำนักงาน กสทช. อนุมัติงบประมาณเองนั้น เป็นการทำงานร่วมกันมากกว่าเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน จึงอยากให้การจัดทำงบประมาณดังกล่าว ให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้ออกพระราชกำหนดหรือพระราชบัญญัติ ในการกำหนดรายได้ค่าใช้จ่ายของ กสทช. และเข้าสู่กระบวนการรัฐสภาช่วยตรวจสอบ และอนุมัตินำงบประมาณดังกล่าวให้กับ กสทช.

นายประวิทย์ ตันตราจินต์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ ๑๓ ได้ตอบชี้แจงว่า สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้ตรวจสอบไปตามหลักสากล ก่อนที่จะตรวจสอบจะต้องประเมินหน่วยงานก่อนว่ามีผลกระทบด้านใดที่ทำให้เกิดช่องว่างจนก่อให้เกิดปัญหาได้ในอนาคต ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตและแสวงหาผลประโยชน์ สดง. จะเน้นการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างเป็นหลักว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ได้ตอบชี้แจงว่า เบื้องต้น กสทช. กำหนดการจัดประมูลคลื่นจะเกิดขึ้นวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และเริ่มบริการได้ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ หากดำเนินการทันตามกรอบเวลาจะสามารถเปิดให้บริการพร้อมกับประเทศในภูมิภาคเดียวกัน และขอยืนยันว่า กสทช. จะทำงานในทุกมิติให้ครอบคลุมเพื่อให้องค์กรขับเคลื่อนก้าวหน้าต่อไป ในส่วนของร่างพระราชบัญญัติต้องกรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ได้เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแล้ว และจะนำเข้าสู่วาระเร่งด่วนของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

๒.๓ รับทราบรายงานประจำปี ๒๕๖๑ ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา อันเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้ผู้ด้อยโอกาสมีความรู้ความสามารถ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพ ตลอดจนประสิทธิภาพของครู ซึ่งในปัจจุบันนี้การจัดสรรอัตราครูยังไม่สอดคล้องกับจำนวนนักเรียน เพราะครูหนึ่งคน รับผิดชอบหน้าที่หลายอย่าง อาทิ สอนหนังสือ ทำอาหารตามโครงการอาหารกลางวัน รวมถึงทำความสะอาดห้องเรียน ทำให้ขาดเวลาในการส่งเสริมการศึกษาอย่างแท้จริง จึงเห็นสมควรให้มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ กองทุนดังกล่าวยังได้รับงบประมาณที่ไม่เพียงพอจึงอยากให้รัฐบาลสนับสนุนจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ

นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ได้ตอบชี้แจงเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาค่าความเหลื่อมล้ำ โดยใช้จำนวนงบประมาณ ๕ เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณเกี่ยวกับการศึกษา โดยงบประมาณดังกล่าว กสศ. เน้นใช้แก้ปัญหาให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและจะต้องสัมพันธ์กับงบประมาณ โดยใช้งานวิชาการในการพัฒนา ให้ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของชาติ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งใช้โครงการนำร่องเพื่อศึกษาให้เกิดคุณภาพสูงสุด และนำงบประมาณมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยประเมินผลจากการตรวจสอบหน่วยงานและเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในทุกปี

๒.๔ รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะการรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประเมินความเสี่ยงระดับชาติ ที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย มีเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดหรือไม่ รวมถึงการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้ตอบชี้แจงว่า การจัดทำนโยบายและกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ได้ดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ซึ่งกฎหมายกำหนดไว้ โดยได้สนับสนุนการปฏิบัติงาน ตามนโยบายรัฐบาลและให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหา อาชญากรรม ตลอดจนมุ่งเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในเวทีประชาคมระหว่างประเทศในด้านการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน รวมถึงต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ส่วนการประชาสัมพันธ์ที่สมาชิกฯ ได้สอบถามว่ามีประชาสัมพันธ์น้อยนั้น เบื้องต้นขอชี้แจงว่าถ้าหากคดียังไม่สิ้นสุด ไม่สามารถประชาสัมพันธ์ได้ เพราะอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่รูปคดี

๒.๕ รับทราบรายงานผลการเตรียมความพร้อมในการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ ส่วนที่ ๓ การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และส่วนที่ ๔ การกำกับการประกอบกิจการ ในหมวด ๒ การกำกับดูแลการประกอบกิจการ ทั้งนี้ บทบัญญัติมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัตินี้ได้กำหนดว่า ในระยะเริ่มแรก มิให้นำส่วนที่ ๓ การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และส่วนที่ ๔ การกำกับการประกอบกิจการ และบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับ จนกว่าคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จะมีความพร้อมที่จะดำเนินการตามบทบัญญัติดังกล่าว และให้เสนอให้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดให้นำบทบัญญัตินั้นมาใช้บังคับ ก่อนเสนอให้ตราพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้ กสทช. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามความเหมาะสม และนำข้อมูลที่ได้รับมาประกอบการพิจารณาให้ กสทช. จัดทำแผนการดำเนินการและกำหนดกรอบระยะเวลาในการตราพระราชกฤษฎีกาอย่างชัดเจน และให้มีการรายงานผลการเตรียมความพร้อม ให้คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาทราบ

พล.อ.ต.ธนพันธ์ุ หรัยเจริญ รองเลขาธิการ กสทช. ได้ตอบชี้แจงว่า ไม่เกินปี พุทธศักราช ๒๕๖๔ จะได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ที่ประชุมรับทราบ

จากนั้นประธานฯ ได้สั่งปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา

\*\*\*\*\*